



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Gặp mặt, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 30/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp bàn giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố và 20 doanh nghiệp có số nộp

ngân sách lớn trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp nhưng do bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên số thu ngân sách vẫn đạt kết quả thấp. Đến ngày 29/11, tổng thu nội địa tính cân đối 5.204 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán Bộ Tài chính, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác đạt

4.218 tỷ đồng, đạt 81,3% dự toán, bằng 102,9% so với cùng kỳ năm 2017. Với dự toán được giao, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ phải thu tối thiểu 1.188 tỷ đồng. Do đó, ngành Thuế cần sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 20 doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn, trong đó số thuế phát sinh 868,8 tỷ đồng và số thuế động viên 173 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại diện các doanh

nh nghiệp đã báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn cần tỉnh tháo gỡ đồng thời cam kết sẽ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từ đó nộp đầy đủ số thuế phát sinh và thuế động viên theo đề xuất của Cục Thuế tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

THÀNH PHỐ

Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,06%

Chiều ngày 30/11, UBND thành phố Thái Bình họp Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo năm 2018.

Năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương bảo đảm đúng quy định. Các xã, phường đã tổ chức xét duyệt đúng quy trình, thời gian theo quy định.

Sau rà soát, thành phố có 1.292 hộ nghèo, chiếm 2,06%, giảm 0,23% so với năm 2017. Số hộ cận nghèo là 1.292 hộ, chiếm 2,06%, giảm 0,23% so với năm 2017. Các xã, phường có số hộ nghèo giảm cao là Đông Thọ, Vũ Phúc, Tiên Phong, Trần Lãm.

MINH NGUYỆT

Truyền thông phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em

(Xem tin trang 4)



Cán bộ trẻ em ở xã Song Lãng (Vũ Thư).

► Huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động

Sáng ngày 30/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ.

Tại buổi huấn luyện, gần 200 học viên thuộc bộ phận phụ trách công tác ATVSLĐ và có yếu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ đến từ 34 doanh nghiệp trong tỉnh được phổ biến kiến thức về công tác ATVSLĐ, tập trung vào hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; cách nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng, chống; cách xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Kết thúc buổi huấn luyện, các học viên được cấp thẻ và giấy chứng nhận về ATVSLĐ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản. Hầu hết các vụ tai nạn đều do chủ sử dụng lao động và người lao động chưa nắm vững các kiến thức về ATVSLĐ. Những kiến thức tiếp thu được tại buổi huấn luyện sẽ giúp cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ATVSLĐ, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

► Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sáng ngày 30/11, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức và cá nhân xã Minh Hưng, huyện Kiến Xương.

Tại hội nghị, 250 người dân xã Minh Hưng được truyền đạt và tìm hiểu các quy định của pháp luật về tiết kiệm năng lượng. Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp hướng dẫn bà con một số phương pháp sử dụng thiết bị điện đạt hiệu suất cao và tiết kiệm điện; kỹ năng lựa chọn sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc tái tạo năng lượng từ nhiệt mặt trời và các chất thải trong sản xuất, chăn nuôi để phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Đây là những kiến thức hữu ích đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân xã Minh Hưng, góp phần giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường. Thông qua hội nghị này, Sở Công Thương mong muốn mỗi đại biểu sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã Minh Hưng thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian tới.

► Bảo vệ thủy sản trong điều kiện chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm

Những ngày qua, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch cao từ 8 - 12°C, nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 17 - 18°C ảnh hưởng đến sinh trưởng và sức đề kháng của thủy sản.

Thời gian tới, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài sẽ xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 12 và tập trung vào tháng 1/2019. Để phòng tránh rét và bảo vệ thủy sản trong những ngày nhiệt độ ngày, đêm chênh lệch cao, Chi cục Thủy sản khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản qua đông cần chuẩn bị tốt các điều kiện về công trình nuôi; chọn giống kích cỡ phù hợp, khỏe mạnh, sạch bệnh để thả vào những ngày nắng ấm, nhiệt độ trên 20°C. Tranh thủ thời tiết nắng ấm đầu vụ, người nuôi cần tích cực cho cá ăn bảo đảm đủ chất và lượng để cá sinh trưởng, tăng sức đề kháng, tích lũy dinh dưỡng để chống chịu tốt với điều kiện môi trường bất lợi. Người nuôi sử dụng bạt nylon che phủ toàn bộ diện tích ao nuôi tôm thẻ chân trắng, bể nuôi lưu cá qua đông; che phủ

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC ĐUẤN

HƯNG HÀ

● Phấn đấu gieo trồng 10.800ha lúa vụ xuân

Vụ xuân năm 2019, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo trồng 10.800ha lúa, trong đó gieo cấy từ 700 - 1.000ha lúa theo phương thức liên kết sản xuất có bao tiêu sản phẩm; nhóm giống lúa có năng suất cao đạt từ 65 - 70% diện tích; nhóm giống lúa có chất lượng gạo ngon làm hàng hóa chiếm 30% diện tích trở lên. Về thời vụ gieo mạ, huyện chỉ đạo gieo mạ theo phương thức mạ non trên nền đất cứng có che phủ nilon từ ngày 1 - 3/2/2019; gieo mạ theo phương thức mạ non được khum nền ruộng có che phủ nilon, gieo xung quanh ngày 24/1/2019. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tập trung cày lật đất xong trước ngày 5/12/2018 cho những diện tích không trồng cây vụ đông; giao Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án tưới, tiêu phù hợp phục vụ sản xuất. Các xã, thị trấn tổ chức diệt chuột vào giai đoạn đòng ải và được thực hiện thường xuyên trong năm để bảo vệ sản xuất. Cùng với chỉ đạo sản xuất lúa vụ xuân, Hưng Hà cũng khuyến khích nông dân trong huyện phấn đấu gieo trồng từ 2.400ha trở lên cây màu xuân và gần 1.900ha cây màu hè.

● Tổng đàn lợn đạt trên 148.000 con



Hướng dẫn chăn nuôi an toàn cho chủ trang trại tại xã Điện Nông (Hưng Hà).

Năm 2018, tổng đàn lợn của huyện Hưng Hà có trên 148.000 con, trong đó hơn 27.000 lợn nái và 159 con lợn đực giống. Toàn huyện có gần 2.000 gia trại chăn nuôi lợn quy mô từ 20 - 100 con lợn.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, huyện Hưng Hà phấn đấu tổng đàn lợn đạt trên 152.000 con, trong đó đàn lợn nái đạt 28.000 con, sản lượng thịt đạt khoảng 28.000 tấn/năm. Huyện cũng phấn đấu chăn nuôi quy mô trang trại chiếm tỷ lệ 20%. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi tập trung tại các vùng đã được quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới.

MAI THƯ

THÁI THỤY

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển

(Xem trang 3)



Ngư dân Thái Thụy sửa chữa ngư cụ chuẩn bị cho chuyến ra khơi.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TIỀN HẢI

Góp phần thu hút đầu tư

(Xem tiếp trang 2)